



(A)

Japan Customs  
Customs Form C No.5360-J

### Deklarasyon ng Dala at Ipapadalang Bagay

Sagutan ang mga items sa ibaba at likod, at isumite sa Customs officer.  
Kapag sabay-sabay na magpapa-inspeksyon ang isang pamilya, isa lang ang kailangan isumite ng representatibo.

Pangalan ng sinakyan			Lugar na pinanggalingan		
Araw ng pagdating	(Taon)		(Buwan)	(Araw)	
Pangalan	Furigana				
Address (Tutuluyan sa Japan)					
Telepono	( )				
Kabansaan	Trabaho				
Petsa ng kapanganakan	(Taon)		(Buwan)	(Araw)	
Passport No.					
Bilang ng kamag-anak na kasama	20 taon pataas	Tao	Higit sa 6 na taon at mas mababa sa 20 taon	Tao	Mas mababa sa 6 na taon

\* Sagutan ang mga tanong sa ibaba sa angkop na   at lagyan ito ng "✓".

1. Mayroon ka bang dala sa mga nakalista sa ibaba?	Mayroon	Wala
① Narkotiko, baril, pasabog, at iba pang mga bagay na ipinagbabawal dalhin sa Japan (Tignan sa 1. ng B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② Produktong karne, gulay, prutas, hayop, halaman, at iba pang may restriksyon na dalhin sa Japan (Tignan sa 2. ng B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ Gold bullion o produktong gawa sa ginto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ Mga bagay na lagpas sa duty-free allowance (Tignan sa 3. ng B) tulad ng mga pinamili, pasalubong, o regalo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ Commercial goods o samples	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ Mga bagay na natanggap mula sa ibang tao (suitcase o kaya lalagyan, pati na rin mga bagay na ipinaubaya sa iyo nang walang malinaw na rason)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Kung "Mayroon" ang iyong sagot sa kahit isa sa mga nasa itaas, isulat sa (B) ang mga bagay na iyong dala sa pagdating.

2. Mayroon ka bang dalang pera o securities na nagkakahalaga ng higit pa sa 1,000,000 yen, o precious metals, at iba pa na may timbang na higit pa sa 1 kg?	Mayroon	Wala
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Kung "Mayroon" ang iyong sagot, isumite ang hiwalay na "Declaration of Carrying of Means of Payment, etc.".

3. Mayroon ka bang ipapadalang mga bagay	Mayroon ka bang gamit na hindi mo dala sa iyong pagdating at ipinadala mo nang hiwalay sa pamamagitan ng koreo (kasama ang mga gamit sa paglipat)?	Mayroon	Wala
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Kung ang sagot mo ay "Mayroon", isumite sa Customs ang dalawang kopya nitong deklarasyon kung saan nakasulat sa (B) ang iyong mga dala sa pagdating, at kumuha ng kumpirmasyon mula sa Customs. (Para sa mga bagay na nakatakdang i-import sa loob ng 6 na buwan mula sa araw ng pagdating.) Ang deklarasyon na nakumpirma ay kailangan para sa customs clearance ng mga ipapadalang bagay.

#### (Mga Paalala)

Ayon sa batas, kailangang ideklara sa Customs at dumaan sa inspeksyon ang lahat ng mga bagay na dadalhin sa Japan tulad ng mga natanggap at mga bagay na binili sa departures/arrivals duty-free shops sa ibang bansa at sa Japan. **Maaaring aparusahan dahil sa mga maling gawain tulad ng kakulangan o hindi tamang deklarasyon.**

Dinedeklara kong totoo at tama ang mga nakasulat sa deklarasyong ito.

Lagda

